

Mỹ phẩm Mai Hân - Nhà phân phối Dược mỹ phẩm chính hãng uy tín hàng đầu

Website <https://maihan.vn/>

Pinterest <https://www.pinterest.com/maihandotvn/>

About <https://about.me/maihandotvn>

Blogspot <https://maihandotvn.blogspot.com/2021/09/maihan.html>

Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Thương, P25, Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam Mail doanha7x59@gmail.com
Hashtags #maihan #mai hanspa #myphammaihan #myphamlamdep #sanphamlamdep

Mai Hân nhà phân phối dược mỹ phẩm online được báo Thanh Niên bình chọn có dịch vụ tốt nhất Việt Nam. Với những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn, Mai Hân đã và đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, là sự lựa chọn hàng đầu của phái đẹp Việt. Mã số thuế: 0311709409 Do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/04/2012.



Mai Hân Mỹ phẩm được thành lập 06/06/2006 là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chăm sóc làn da, làm đẹp vóc dáng của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Mai Hân Mỹ phẩm đã giúp hàng trăm ngàn chị em lấy lại vẻ đẹp và sự tự tin của mình. Với những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, an toàn, dịch vụ khách hàng tốt nhất hiện nay, Mai Hân đã và đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, là sự lựa chọn hàng đầu của phái đẹp Việt.

Đến mỹ phẩm Mai Hân để được tận hưởng các dịch vụ tốt nhất

Đây chính là nguồn cảm hứng và động lực để Mai Hân xây dựng mọi chính sách khách hàng, đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, đáp ứng được kỳ vọng, tạo nên sự gắn kết lâu bền với mọi khách hàng đến với chúng tôi.

Cung cấp giải pháp làm đẹp toàn diện cho người dùng với sự chân thành và trách nhiệm.

Đến với Mai Hân Mỹ Phẩm, bạn không chỉ nhận được những sản phẩm chất lượng mà còn nhận được những giá trị khác biệt. Đó là những lời tư vấn, lời khuyên xuất phát từ sự chân thành mong muốn giúp bạn có được vẻ đẹp rạng rỡ, tự tin với làn da trắng, mịn màng.

Đặc biệt, chúng tôi luôn xem việc mang đến làn da khỏe, đẹp toàn diện là trách nhiệm của mình.

Phiếu tiền mặt bắt đầu đến tay khách hàng từ đầu 2015 và nay đã trở thành hình ảnh thương hiệu quen thuộc của Mai Hân đối với tất cả khách hàng. Có trên tay Phiếu tiền mặt tức bạn sẽ có 100% các quyền lợi Chăm sóc khách hàng cũng như Ưu đãi Đặc biệt chỉ có ở Mai Hân

Với ngành Mỹ phẩm nói chung, việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách hàng, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da là vô cùng quan trọng. Với nỗ lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quý khách hàng, trong chưa đầy 1 năm, Mai Hân đã mở rộng thêm 2 showroom ở TPHCM và An Giang.

Mai Hân là đơn vị dẫn đầu cuộc bình chọn website thương mại điện tử được yêu thích nhất ECAWARD năm 2012 trong cả 3 hạng mục. Đây là chương trình bình chọn “Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu” do Sở Công thương và Sở Thông tin Truyền thông Tp.HCM kết hợp tổ chức.

Từ 2017, Mai Hân chính thức đưa hệ thống Yêu cầu tư vấn vào hoạt động. Chỉ cần để lại thông tin tình trạng da, số điện thoại hoặc gọi đến hotline, khách hàng sẽ được tư vấn về cách chăm sóc và bảo vệ làn da của bạn 24/7.

Chính sách đổi trả linh hoạt

Bạn có thể hoàn trả món hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hàng và thực hiện đúng những điều kiện của Mai Hân trong các bước, với đầy đủ hóa đơn và nguyên vẹn sản phẩm.

Hướng dẫn đặt hàng dễ dàng thuận tiện

Khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng, gọi điện thoại hoặc đặt hàng online một cách dễ dàng, nhanh chóng .

Phương thức vận chuyển an toàn, tin cậy

Sau khi đặt hàng, Mai Hân Mỹ phẩm sẽ giao sản phẩm đến tận nơi cho bạn trong thời gian từ 3 – 7 ngày.